



ĐẾ VƯƠNG

Tải về sheet

Đình Dũng

♩ = 100 C Em

Một bậc quân (Trời cao như) vương mang trong con tim hình hài đất nước. Ngõ
đang trên người thân ta khi bông hoa ấy. Trót

3 Dm Am

như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một
mang con tim trao cho một nam nhân thường. Giận lòng ta

5 C Em

hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt. Khiến
ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm. Khiến

7 Dm 1. Am 2. Am

cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Trời cao như
em luôn luôn bên ta mãi mãi không .
buông. Mà nào ngờ



Tải về sheet

2

10 Am Dm

đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào. Nhìn về quê
vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn. Mà tình chưa

12 G Em

hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam
yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan. Đành lòng buông

14 Am Dm

nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào. Người lại yêu
tay cho em ra đi với mối tình vàng. Một bậc quân

16 1.G Am

thương quan tâm hơn ta một đế vương sao. Giọt lệ quân

18 2.G Am

vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan.



ĐẾ VƯƠNG

Tải về sheet

Tempo = 120

Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước ... Ngỡ

như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn ! Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh

mắt Khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường ?! Trời cao như

đang trên người thân ta khi bông hoa ấy ... Trót mang con tim trao cho một nam nhân

thường ! Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm ... Khiến

em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông ! Mà nào ngờ đâu...thân em nơi đây, tâm trí nơi

nào ?? Nhìn về quê hương, em ôm tương tư ...nặng lòng biết bao !! Một người nam

nhân ,không vinh không hoa mà có lẽ nào Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một Đế vương

sao ??? Giọt lệ Quân vương không khi nào rơi ... khi nước chưa tàn Mà tình chưa



Tải về sheet



yên .. nên vương trên mi .. giọt buồn chứa chan !! Đành lòng buông tay cho em ra đi về mối tình



vàng ... Một bậc Quân vương uy nghiêm , oai phong nhưng tim nát tan !!!



Một bậc quân ... [ca lại từ đầu]



Mà nào ngờ [ca đến Final]

Phụ chú : Thông thường , 2 nốt móc đơn sẽ chia ra thành 4 móc kép . Tuy nhiên , người ta chỉ chia 2 nốt móc đơnra làm 3 nốt "shuffle" [nôm na là liên ba . Shuffle là "lê bước chân" , kéo lệch dưới đất] . Mỗi một nốt của liên ba này ...không phải là "nốt móc kép chấm" . Bởi vì , cộng lạithì 3 nốt móc kép chấm sẽ "dài" hơn 2 nốt móc đơn !



vương mang trong

Bình thường thì ...chữ "vương" là móc đơn , chữ "mang" là móc đơn . Ta sẽ ca đều đều "vương mang trong" . Nhưng khi , áp dụng liên bathì phải ca là "vương ..mang trong" . Nếu chia theo thông thường , chữ "vương" là móc đơn chấm , còn chữ "mang" là móc kép . Khi ca ...cũng là "vương ...trong mang" . Nhưng như vậy , ca 2 chữ sát nhau quá , nghe bị giệt . Liên ba ca chậm là ca với điệu Slowrock . Liên ba ca mau là ca với điệu Swing .

Sheet Đế vương, file .PDF

"Sheet Piano solo và sheet có nốt của bản nhạc Đế Vương"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Đế vương của tác giả Đình Dũng đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Đế vương
- Tác giả: Đình Dũng
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/6915-de-vuong>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com